



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ที่ พจ ๐๓๓๒ / พิเศษ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามกรอบแนวทางคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน


เรียน สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการ
จัดทำกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนงานของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
กรอบแนวทางคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกัศสรณ์ ทุ่มพิศ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ



(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการให้บริการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออกและวัณโรค)

ลำดับ	ขั้นตอนการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
1	สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน	พบว่าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตรงเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน
2	สังเกตการณ์ที่ทะเบียนรับแจ้งผู้ป่วยในแต่ละวัน	พบว่ามีการลงบันทึกในทะเบียนรับแจ้งผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
3	สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	พบว่า มีรายงานผลการเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรคได้ให้เลือดออก และวัณโรค ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการส่งรายงาน 506 ทุกสัปดาห์
4	สังเกตการจัดเก็บเอกสาร	พบว่ามีการจัดเก็บเอกสารในแฟ้มรับส่งหนังสือ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
5	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของฝ่ายการคลัง และการจัดประชุม อบรม และส่วนงานที่รับผิดชอบ	พบว่า มีการจัดการอบรม ตรงตามแผนและจัดเตรียมเอกสารการจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้ครบถ้วน เพียงพอ และมีการประสานงานแจ้งกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน
6	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของทีม SRRT จังหวัดพิจิตร	พบว่า มีการดำเนินการสอบสวนโรค และการติดตามผู้ป่วย ได้ตรงตามมาตรการ SRRT ของจังหวัดพิจิตร
7	ตรวจสอบเอกสารการลงบันทึกการรับแจ้งผู้ป่วย และแจ้งการดำเนินการต่อ ตามมาตรการของทีม SRRT จังหวัดพิจิตร	พบว่ามีการจัดทำทะเบียนได้ถูกต้องตามตราการทั้งทะเบียนภาวะตาชและทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
8	กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง	
9	มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ	พบว่า มีการแจ้งการจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินงานตามโครงการ แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการติดตามกำกับกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
10	มีการกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือน	พบว่า มีการกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
11	มีการกำหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน	พบว่า มีการติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต.ในพื้นที่ ทุกสัปดาห์ โดยผู้รับผิดชอบงาน และสรุปรายงานเสนอในที่ประชุมทุกเดือน

955 
 (นางสาวนภัสสรณ พุ่มพิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ